



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริรักษ์ ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ในมติการจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และคณะทำงานวิชาการประเด็น ได้พัฒนาโยบายสาธารณะ เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการทำงานการทางวิชาการ การใช้ข้อมูลองค์ความรู้ การรับฟังความคิดเห็น โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายมาอย่างรอบด้าน จนนำมาสู่ฉันทมติร่วมกันในวันนี้

ศูนย์ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ในฐานะเป็นหน่วยประสานงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการพัฒนาโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม นำไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ดีของคนและชุมชน ในจังหวัดสกลนคร รวมทั้งเป็นหน่วยเลขานุการให้กับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เล็งเห็นว่า เรื่องการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในภาวะวิกฤตสุขภาพ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิต มีแนวโน้มเป็นสื่อหลัก คนหนึ่งคน เป็นได้ทั้งผู้สร้างข้อมูล ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น สร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของข้อมูลสื่อสาร การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ คำนิ่งถึงกลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสมกับบริบทของสังคม สื่อสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่มีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่หลากหลายเหมาะสมอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตสุขภาพสำหรับผู้คนในโลกปัจจุบัน และโลกอนาคต

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร มุ่งมั่นสนับสนุนเรื่องการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในภาวะวิกฤตสุขภาพ พร้อมพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะกลไก พชอ. จะมีการขับเคลื่อนตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไปโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสภาเด็กและเยาวชน มุ่งหวังเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน สร้างโลกทัศน์ใหม่ด้านการสื่อสารสาธารณะ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และหลากหลายช่องทาง

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขอสนับสนุน มติ การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพทุกประเด็น โดยเฉพาะให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจใจร่วมให้กับคนในสังคม มีความยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายนักสื่อสารทางสังคมด้านสุขภาวะ อันจะนำมาสู่การดูแลตนเองและการสร้างสุขภาวะของชุมชนได้อย่างถูกต้อง ทัวถึงและยั่งยืน ในช่วงภาวะวิกฤตสุขภาพ นำสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ต่อไป

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔